

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๖
 วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. ร่างแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จองค์การ ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำส่งร่างแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จองค์การ ประจำปี ๒๕๖๗ จากเดิมวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยยังคงอยู่ในกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้างผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งต้องส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม อนุมัติขยายระยะเวลาการนำส่งร่างแผนบริหารกิจการ แผนจัดทำรายการ งบประมาณ และตัวชี้วัดความสำเร็จองค์การ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเสนอ และประธานกรรมการนโยบายมอบหมายคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายต่อไป</p>
<p>๒. ชี้แจงประเด็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ เฉพาะรายการจัดหาอุปกรณ์ 4K</p>	<p>สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบกับวงเงินรวมของแผนงาน จำนวน ๕ แผนงาน และกลไกสนับสนุน รวม ๑๓ โครงการ โดยไม่กระทบกับวงเงินงบประมาณรวมประจำปี ๒๕๖๖ และมีเงื่อนไขให้คณะกรรมการบริหารชี้แจงประเด็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ เฉพาะรายการจัดหาอุปกรณ์ 4K และให้แจ้งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบต่อไป</p> <p>ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้มีหนังสือชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาประเด็นนี้โดยรับฟังคำชี้แจงจากผู้รับผิดชอบโครงการเพิ่มเติมแล้ว จึงมีมติเห็นชอบเหตุผลและความจำเป็นในการทบทวนงบประมาณการจัดหารายการอุปกรณ์ 4K มูลค่า ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๓. กำหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	<p>สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายขอให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประสานและเร่งรัดคณะกรรมการและคณะทำงานทบทวนพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. พ.ศ. ๒๕๕๑ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้มอบหมายกรรมการนโยบาย ๓ คน ติดตามและศึกษาคู่ขนานไปด้วย</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๔. การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>ตามที่ได้กำหนดให้ เชิญคณะกรรมการบริหารมาประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เริ่มตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๖ นั้น ที่ประชุมเสนอให้เรื่อง Digital Transformation เป็นวาระในการประชุมร่วมในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๕. ข้อเสนอแนะการนำเสนอเนื้อหาตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>คณะกรรมการนโยบายเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมีประเด็นที่ฝ่ายบริหารควรศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการเร่งด่วนใน ๒ เรื่อง ได้แก่ ภัยพิบัติทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก และการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย พร้อมทั้งขอให้ติดตามข้อมูลการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และความเหลื่อมล้ำด้วย พร้อมกันนี้ คณะกรรมการนโยบายได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเตรียมการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในประเด็นเหล่านี้เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของ ส.ส.ท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ข้อ ๖ ต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๖. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย</p>	<p>มติที่ประชุม ๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย จำนวน ๔ ฉบับ คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖, ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระ ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ (วาระลับ) และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระ ๕.๑ ผลการประเมินเลื่อนตำแหน่งและการแต่งตั้ง นายคริส อรรถราช เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา (วาระลับ) โดยที่ประชุมรับรองตามที่ปรับแก้ไข</p> <p>๒. รับรองสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย จำนวน ๒ ฉบับ คือ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ โดยที่ประชุมรับรองตามที่ปรับแก้ไข</p>
<p>๗. โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร</p>	<p>สืบเนื่องจากการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการนโยบาย กับ คณะกรรมการ ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผล เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการนโยบายพิจารณาประเด็นดังกล่าวแล้ว มีข้อสรุปให้มี “คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง” โดยคณะกรรมการนโยบายจะมอบหมายให้กรรมการนโยบายคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ให้ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นกรรมการ และเลขานุการ รวมทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้มีความสมดุลทั้งข้อมูลและความเห็นจากฝ่ายบริหารและจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการปฏิบัติงาน</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดยกำหนดชื่อเป็น “คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง” และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดการทำร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับความเสี่ยงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมครั้งต่อไป</p>
<p>๘. ขอเสนอแผนการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การต่อการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในอนาคต</p>	<p>คณะทำงานยกร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้จัดทำแผนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การต่อร่างระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอแผนดังกล่าว ประกอบด้วย กระบวนการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น ร่างกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอก และรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยคาดว่าจะกระบวนการรับฟังจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และสามารถประกาศใช้ระเบียบฯ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตามเสนอ โดยให้ปรับองค์ประกอบของผู้ร่วมให้ความคิดเห็นทั้งภายในและภายนอกองค์การให้เหมาะสม รวมทั้งให้ปรับเอกสารประกอบการรับฟังให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่วนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นให้เน้นการสื่อสารเชิงบวก</p>
<p>๙. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>มติที่ประชุม รับทราบสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>